
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวดัพะเยา 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

วันที่  17 พฤษภาคม 2565  เวลา  14.00  น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

 

ผู้มาประชุม 

1. นายฐิติวัชร ์ ตันตละ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเมือง 
2. นายมงคล      หลักฐาน สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเมือง 
3. นายอนุวัฒน์      ใจบุญ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเมือง 
4. นางพิสมัย      ใจวัง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 4 อ าเภอเมือง 
5. นายบุญมี จิตนารี สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 5 อ าเภอเมือง 
6. นายเดชศรี ธิวงค ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ าเภอเมือง 
7. นายฐิติพันธ์ จางศิรสิกุลชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอเชียงค า 
8. นายอะดิเรก กองมงคล สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอเชียงค า 
9. นายบุญสินธุ์         มังคลาด สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอเชียงค า 
10. นายนิคม             ศรีวิราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอดอกค าใต้ 
11. นายวิเชษฐ์ วงศ์ประสิทธิ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอดอกค าใต้ 
12. สิบเอกบุญเดช         อินต๊ะสาร สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอดอกค าใต้ 
13. นายบูรณาการ      ตาค า สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอปง 
14. นายเสวียน         มะโนชัย สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อ าเภอปง 
15. นายมานพ ศูนย์กลาง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๑ อ าเภอจุน 
16. นายช านาญ บัวแดง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอจุน 
17. นายภูเบส         วิสูตรสุวรรณ ์ สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอแม่ใจ 
18. นายกมล      หทัยด ารงวิทยา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ ๒ อ าเภอแม่ใจ 
19. นายประทีป อินธิมา สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอภูซาง   
20. นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอภูกามยาว 
21. นางนฤมล บัวชุม สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้ง  อ าเภอเชียงม่วน 
22. นายประพันธ์ ดีอุด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
    

ผู้ขาดการประชุม      ไม่มี 

ลาการประชุม         

1. นายเข้ม อัศราช สมาชิกสภา ฯ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ าเภอภูซาง 
    

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอัครา พรหมเผ่า นายก อบจ.พะเยา   
2. นายธวัช สุทธวงค์ รองนายก อบจ.พะเยา   
3. นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายก อบจ.พะเยา   
4. นายจ ารัส เลาสัตย์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
5. นายนัฐนที ศรีวิราช เลขานุการนายก อบจ.พะเยา 

   
6. นายอัษฎากรณ์… 
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6. 

 
นายอัษฎากรณ์ 

 
ฉัตรานันท์ 

 
เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   

7. นางสาวญภา วิทย์นลากรณ์ เลขานุการนายก อบจ.พะเยา   
8. นายโกศล ผิวใส ที่ปรึกษานายก อบจ.พะเยา 
9. นายบุญโต                 เกียรติวิชัยงาม ปลัด อบจ.พะเยา   
10. นางสาวเบญจกร ร่องสุวรรณ รองปลัด อบจ.พะเยา 
11. นายกมลชนก เดชะศิริ รองปลัด อบจ.พะเยา 
12. นายอดุลย์ วงศ์ช่างเงิน ผอ.กองช่าง 
13. นางณรินดา ดารุณภักดี ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 
14. นางมาลินี วัชระวรกานต์ ผอ.กองคลัง 
15. นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
16. นางสุจินดา อ่ินค า ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 
17. นางสาวพวงทอง โยธาใหญ่ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
18. นางชัชฎาพร แข็งแรง รกท.หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
19. นายสุรพงษ์  มาตรมนตรี   หัวหน้าฝ่ายสถิติและสารสนเทศ 
20. นายอัศวิน   แก้วใจวงค์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
21. นางสาวณิชาภา   สันธ ิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดกอง

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
22 นางปุณฐิชา ธนะขว้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
23 นายประเสริฐ พรหมเผ่า รกท.หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
24 นายเทพบดินทร์ หมั่นไร่ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
25 นายนเรศ รักเหล่า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
26 นายธนเดช ขวัญใจ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
27 นายณัฏฐ์นพัต ไชยวงศ์ พนักงานจ้างทั่วไป 
28 นายสุพจน์ อินลือ พนักงานจ้างทั่วไป 

 
เริ่มประชุม                  เวลา 14.00 น. 
 
เลขานุการสภา  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมาชิกสภา 
อบจ.พะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ท่านรองนายกฯ ท่านปลัดฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 กระผมได้ตรวจนับองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาฯ 
มาลงชื่อเข้าประชุมทั้งสิ้น จ านวน 21 ท่าน ครบองค์ประชุมครับ   

ขอเรียนเชิญ นายอภิเชษฐ์ แสงเมือง ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และขึ้นท าหน้าที่ประธาน
ที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ 

 
ประธานสภาฯ    เชิญทุกท่านนั่งครับ 
  

/เลขานุการสภาฯ.... 
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เลขานุการสภาฯ  เรียนเชิญนายภูเบส  วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คนที่ 1 ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯครับ 
และเรียนเชิญนางนฤมล บัวชุม รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา คนที่ 2 ขึ้นท าหน้าที่ช่วยเหลือประธานสภาฯ ครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รองนายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดพะเยา คณะที่ปรึกษาและเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

  ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เสนอญัตติให้  
ฝ่ายสภาฯ พิจารณา เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนให้แก่
ประชาชนตามอ านาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ดังนั้น กระผมในฐานะประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          
จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 มีก าหนด 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 
เป็นต้นไป  

ขณะนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565  ณ บัดนี้ 

เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรื่อง เรียกประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ. 2565 

  ด้วย มีภารกิจความจ าเป็นที่จะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ในการบริหารงาน การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่    
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่กฎหมายก าหนด อีกทั้งมีเรื่อง
ต่างๆ ที่ส าคัญที่จะให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้พิจารณา 
เป็นจ านวนมาก  

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2562 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงได้เรียกประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 มีก าหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 
เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายอภิเชษฐ์  แสงเมือง 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   เลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาฯ ให้ทุกท่านทราบ
เรียบร้อยแล้ว ผมขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

เรื่องที่ 1.1 นายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขต 2 อ าเภอปง ถึงแก่กรรม  

 
ประธานสภาฯ  เนื่องด้วยนายบุญศักย์  วรินทร์รักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา เขตเลือกตั้งที่ 2 อ าเภอปง ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 13 
เมษายน 2565 เพ่ือแสดงความอาลัย และร่วมกันส่งดวงวิญญาณของท่าน
ไปสู่สุคติสัมปรายภพ ขอให้ทุกท่านได้ลุกขึ้นยืน เพ่ือสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที 
เริ่มครับ 
 ขอขอบคุณทุกท่าน เชิญนั่งครับ 

 
เรื่องท่ี 1.2 แนะน าตัวข้าราชการสายงานผู้บริหาร จ านวน 5 ราย 

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้แต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหา
ให้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา จ านวน 5 ราย ดังนี้ 

1. นางสาวพวงทอง  โยธาใหญ่  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

2. นางปุณฐิชา  ธนะขว้าง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

  3. นายสุรพงษ์  มาตรมนตรี  หัวหน้าฝ่ายสถิติและสารสนเทศ 
สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

4. นายอัศวิน  แก้วใจวงค์ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
สังกัด ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

5. นางสาวณิชาภา  สันธิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

เชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับครับ 
 

นายก อบจ.พะเยา  ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีครับ 
ท่านมาจากจังหวัดแพร่ เชียงใหม่ เชียงราย เป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่าจังหวัดพะเยา 
จึงขอให้ทุกท่านได้น าประสบการณ์การท างานที่ผ่านมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาด้วย นะครับ 

 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผมขอแสดงความยินดี
และขอต้อนรับข้าราชการ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสายงาน
ผู้บริหารในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และขอให้มีความเจริญ 
ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการกันทุกท่านครับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                 

สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเม่ือวันที่                     
15 กุมภาพันธ์ 2565 

   
ประธานสภาฯ  ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมรายงานครับ เชิญท่าน        

เดชศรี  ธิวงศ์ ครับ 
 
นายเดชศรี  ธิวงศ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม

นายเดชศรี ธิวงศ์ สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอ
เมืองพะเยา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาฯ 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมเมื ่อวันที ่ 15 
กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565 ตามส าเนา
รายงานการประชุมฯ ที่ได้ส่งให้ท่านสมาชิกไปก่อนหน้านี้  หากท่านใดเห็นว่า
รายงานการประชุมมีข้อผิดพลาด บกพร่อง โปรดทักท้วงเพ่ือจะได้แก้ไข       
ให้ถูกต้องต่อไป ขอบคุณครับ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565  ประชุมเมื่อวันที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2565  จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด
ขอแก้ไขหรือไม่ ขอเชิญครับ หากไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ  

ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    รับรอง  20 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรรับรอง

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565                      
โปรดยกมือขึ้นครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่รับรอง  -ไม่มี-  ครับ 
 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   สรุปมติที่ประชุมรับรองรายงานรับรองรายงานการประชุมสภาฯ 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2565 ประชุมวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 
2565 ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง  ไม่ไม่รับรอง  -ไม่มี-  งดออกเสียง          
1 เสียง นะครับ 

ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 
    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
เรื่ องที่  4 .1 รายงานการประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น            

(พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข   
ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565  เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาครับ 

นายก อบจ.พะเยา   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นโครงการ  
ทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะน าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ประกอบด้วย 
แผนงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจ ๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๒ โครงการ 
งบประมาณ ๑,๐๐๐,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ๓.๒ แผนงาน
การเกษตร จ านวน 2 โครงการ งบประมาณ ๙๒,๖๔๐.- บาท (เก้าหมื่นสองพัน
หกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม 
๒.๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ จ านวน ๑ โครงการ 
งบประมาณ ๕๓๔ ,0๐๐.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นสี่ พันบาทถ้วน )            
และยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ๒.๔ แผนงาน
เคหะชุมชน จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕๐๐,0๐0.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว นั้น 

 
นายก อบจ.พะเยา   อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข ้อ ๒๔             
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยทั่วกัน ส าหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กอง
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวันและเวลา 
ราชการ หรือ ที่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบ
ต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 

2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 
โดยแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
จะน าไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 

/ส าหรับ... 
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ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565 ขอดูได้ที่
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน 
และเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้ เป็นการ
รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  
ที่ประชุมรับทราบนะครับ 

 

ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 4.2 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14 
พ.ศ.2565 เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภา ครับ 

 

นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๕ ประกอบด้วย แผนงานโครงการ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ ๓.๑ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๕0๐,๐๐0.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย ๒.๔ แผนงานเคหะชุมชนจ านวน ๑ โครงการ งบประมาณ           
๕0๐ ,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผู้บริหารได้อนุมัติ
และประกาศใช้แล้ว นั้น 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๔ จึงประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
ส าหรับรายละเอียดแผนงานโครงการ ดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในวัน และ เวลาราชการ หรือ ที่เว็บไซต์
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงเรียนมาเพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป 

 

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14  
พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย แผนงานโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์
ที ่1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ 3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จ านวน  1 
โครงการ งบประมาณ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และยุทธศาสตร์
ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 2.4 แผนงานเคหะชุมชน 
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)   
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยาและผู้บริหารได้อนุมัติและประกาศใช้แล้ว  

/ส าหรับ... 

http://www.py-pao.go.th/
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ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14 พ.ศ.2565 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 13 พ.ศ.2565 
ขอดูได้ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ในวัน และเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้เป็นการ
รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  
ที่ประชุมรับทราบ นะครับ 

  
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 4.3 รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-

2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2565                  
เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ด าเนินการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖1 - ๒๕๖๕) ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
แก้ไข ครั้งที่ ๓๖ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยผู้บริหารได้ประกาศ ใช้แล้ว นั้น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒)         
พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด อ าเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศ        
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน จึงขอแจ้งสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยาทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ ๓๖ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นการแก้ไขโครงการจากกองช่าง 
ประกอบด้วย 

๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔ ล าดับที่ 1 หน้าที่ ๒ 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ในจุดเสี่ยงภัย ต าบลร่มเย็น 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา เป้าหมาย งานติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนถ่ายโอนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง 
พย.ถ.๑๐๐๕๒ บ้านบุญยืน ต.เจดีย์ค า-บ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า             
จ.พะเยา เสาไฟถนน สูง ๖ เมตร จ านวน ๑๒ ชุด รายละเอียดตามประมาณการ 
และแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งบประมาณ ๕00,00๐.- บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) โดยขอแก้ไขเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)เป็นจัดซื้อ
ไฟฟ้าแสงสว่ างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ งในจุดเสี่ยงภัย            
ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า 

/จังหวัดพะเยา... 
 
 

http://www.py-pao.go.th/


-9- 
 
ถนนถ่ายโอนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.๑๐0๕๒ บ้านบุญยืน         
ต.เจดีย์ค า-บ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า จ.พะเยา - จัดซื้อชุดเสาไฟ
ถนนโคมไฟแอลอีดี สูง ๖ เมตร จ านวน ๑๒ ชุด 

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ ล าดับที่ ๑ หน้าที่ ๖ 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ในจุดเสี่ยงภัย ต าบลร่มเย็น
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา เป้าหมาย งานติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์เสาไฟถนน สูง ๖ เมตร จ านวน ๑๒ ชุด 
รายละเอียดตามประมาณการและแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
โดยขอแก้ไขเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) เป็น จัดซื้อไฟฟ้าแสงสว่าง
ระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนนถ่ายโอนทางหลวงท้องถิ่น รหัสสายทาง 
พย.ถ.๑๐0๓๔ บ้านปุ ต.เจดีย์ค า- บ้านโจ้โก ้ต.ร่มเย็น อ.เชียงค า จัดซื้อชุดเสา
ไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ เสาถนน สูง 6 เมตร จ านวน ๑๒ 
ชุด และขอแก้ไขจากแบบ ผ.๐๒ เป็น ผ.๐๓ นั้น 

ส าหรับ รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขครั้งที่ ๓๖ พ.ศ.๒๕๖๕ สามารถขอดูได้                       
ที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หรือ
เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หัวข้อรายงานงานแผน จึงเรียนมา
เพ่ือให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยารับทราบต่อไป 
 

ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2565 
เป็นการแก้ไขโครงการจากกองช่าง ประกอบด้วย  

1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2564 ล าดับที่ 1 หน้าที ่2 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ในจุดเสี่ยงภัย ต าบลร่มเย็น 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดยขอแก้ไขเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เป็นจัดซื้อไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งในจุดเสี่ยง
ภัยต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ถนนถ่ายโอนทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10052 บ้านบุญยืน ต าบลเจดีย์ค า-บ้านร่องส้าน 
ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา – จัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟ
แอลอีดี สูง 6 เมตร จ านวน 12 ชุด  

  2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ิมเติม ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2564 ล าดับที่ 1 หน้าที่ 6 
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะระบบโซล่าเซลล์ในจุดเสี่ยงภัย ต าบลร่มเย็น 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดยขอแก้ไขเป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์) 
เป็นจัดซื้อไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนนถ่ายโอนทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10038 บ้านปุ ต าบลเจดีย์ค า – บ้านโจ้โก้  

/ต าบลร่มเย็น... 



-10- 
 

ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า – จัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงาน
แสงอาทิพย์ เสาถนน สูง 6 เมตร จ านวน 12 ชุด และขอแก้ไขจากแบบ          
ผ.02 เป็น ผ.03   

ส าหรับรายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2565 ขอดูได้ที่
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในวัน 
และเวลาราชการ หรือที่เว็บไซต์ www.py-pao.go.th ญัตตินี้ เป็นการ
รายงานให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพ่ือทราบไม่มีการลงมติ  
ที่ประชุมรับทราบ นะครับ 

  
ประธานสภาฯ    ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

เ รื่ องที่  5 .1 ญัตติขออนุ มัติ จ่ ายขาดเงินสะสมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯครับ 

 

นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีความจ าเป็นต้องขอจ่ายขาด

เงินสะสม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) คืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินรายละเอียดดังนี้ 

๑. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๖0๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ 
๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องแก้ไขและเพ่ิมเติมค าสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้กับทางราชการ กรณี โครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
ปุ้ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผักตบชวา ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 

๒. ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ ๔๙๘/๒๕๖๕ ลงวันที่           
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องเพิกถอนค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา                 
ที่ ๖๐๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องแก้ไขและเพ่ิมเติมค าสั่งให้
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ กรณี โครงการบริหารจัดการ
โรงงานผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจาก
ผักตบชวา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เฉพาะในส่วนที่เรียกให้
นายกมลชนก เดชะศิริ และนายน าชัย สิทธิ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทาง
ราชการ 

  ๓. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน ๒ ราย ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ดังนี้ 
              - นายกมลชนก  เดชะศิริ  จ านวนเงิน ๘,๐๐๐.- บาท (แปดพัน
บาทถ้วน) 

 - นายน าชัย  สิทธิ จ านวนเงิน ๑๐๘,๕๐๐.- บาท (หนึ่งแสนแปด
พันบาทห้าร้อยบาทถ้วน) 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑๑๖,๕๐0.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔7 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ , แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) 
พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๙ ข้อ ๙๖ 
“(๒) ขอเงินคืน ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงินรายรับเมื่อตรวจสอบ
แล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงินสะสมได้โดย
ต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิน่”  

ฐานะการเงินการคลังขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          
ในปัจจุบันมียอดเงินสะสม จ านวน ๒,๐๗๑,๗๙๑.๓๖.- บาท (สองล้านเจ็ด
หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทสามสิบหกสตางค์) ซึ่งเพียงพอที่จะ
สามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ (รายละเอียดแนบท้าย) 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา    
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็น

ของการจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 116,500.- บาท               
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) คืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน          
ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ 608/2560 ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2560 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมค าสั่งให้ชดใช้สินไหมทดแทน
ให้กับทางราชการ  กรณี โครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ 
ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผักตบชวา ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา และค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่ 495/2565           
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565 เรื่อง เพิกถอน
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่  608/2560 ลงวันที่  3  
สิงหาคม 2560 เรื่อง แก้ไขและเพ่ิมเติมค าสั่งให้ชดใช้สินไหมทดแทนให้กับ
ทางราชการ กรณี โครงการบริหารจัดการโรงงานผลิตปุ๋ยน้ าชีวภาพ           
ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์คุณภาพสูงจากผักตบชวาขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพะเยา เฉพาะในส่วนที่ เรียกให้นายกมลชนก เดชะศิริ              
และนายน าชัย สิทธิ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดยเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 2 ราย ได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 116,500.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน            
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
หมวด 9 ข้อ 96 “(2) ขอเงินคืน ภายหลังจากปีงบประมาณที่รับเงิน 

 
 

/ประธานสภาฯ... 



-12- 
 

ประธานสภาฯ รายรับเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาด
เงินสะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น” ฐานะการเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในปัจจุบัน มียอดเงินสะสม จ านวน 
2,071,791.36.- บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดบาท
สามสิบหกสตางค์) ซึ่งเพียงพอที่จะสามารถจ่ายขาดเงินสะสมได้ เพ่ือให้
เป็นไปตามระเบียบฯ จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
พิจารณาดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ 5.1 

จะมีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผม
ขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 21 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ    สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสม เป็นจ านวน

เงินทั้งสิ้น 116,500.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 20 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เป็นจ านวน

เงินทั้งสิ้น 116,500.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
คืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  โปรดยกมือขึ้น ครับ             

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มี ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติ  จ่ายขาดเงินสะสมจ านวนเงินทั้ งสิ้น 

116,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง 
20 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 5.2 ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เชิญท่าน
นายกฯ แถลงต่อสภา ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป นั้น 

 /กองช่าง... 
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  กองช่างมีความจ าเป็น ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการ
โยธา งานก่อสร้างหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๓ โครงการ เนื่องจาก ได้ส ารวจโครงการแล้วพบว่า
มีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณและสถานที่ให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินโครงการ เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตาม
ข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไข
รายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รายละเอียดตามบัญชีที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรด
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็น      

ของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 โครงการ 
เนื่องจากได้ส ารวจโครงการแล้วพบว่ามีความจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
ปริมาณและสถานที่ให้เหมาะสมกับการด าเนินงานโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง จึงขออนุมัติสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แก้ไขรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ 5.2 

มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

  
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 21 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ   เห็นชอบ 20 เสียง ครับ 
 
 
 

/ประธานสภาฯ... 



-14- 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ  
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ

รายจ่ายประจ าป ีพ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองช่าง 
ด้วยคะแนนเสียง 20 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 5.3 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เชิญท่านนายกฯ แถลง
ต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ      
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐           
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น         
จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) รายการที่ ๖ หน้า ๑๒๙ เงินเดือนข้าราชการประจ าปี จ านวนเงิน 
๔0,๕00.- บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๔ รายการ ตามบัญชี
รายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้ เป็นอ านาจอนุมัติ
ของสภาท้องถิ่น”  

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 
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ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความ
จ าเป็นของการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแผนงานบริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน 
(ฝ่ายประจ า) รายการที่ 6 หน้า 129 เงินเดือนข้าราชการประจ า จ านวนเงิน 
40,500.- บาท (สี่หมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เพ่ือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่           
งานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ จึงขออนุมัติสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังกล่าว ตามเอกสารประกอบที่ 5.3 

มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

  
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 20 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา          
ของส านักปลัดฯ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมั ติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ของส านักปลัดฯ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของส านักปลัดฯ           
ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี- งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่ 5.4 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี              

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อ
สภาฯ ครับ 

นายก อบจ.พะเยา  เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น 

 
 

/ส านักงาน... 
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ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ
เพ่ือการดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารทั่วไป 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รายการที่ ๖ หน้า ๑๒๙ เงินเดือนข้าราชการ
ประจ าปี จ านวนเงิน ๖๖,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) โอนไป         
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๓ รายการ 
ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑) 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความ

จ าเป็นของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด แผนงาน
บริหารทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รายการที่ 6 หน้า 129 เงินเดือน
ข้าราชการประจ าปี จ านวนเงิน 66,000.- บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน)              
รวมโอนลด 1 รายการ จ านวนเงิน 66,000.- บาท (หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
โอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ ส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด แผนงานบริหารงานทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 3 รายการ ดังนี้ 

-  เครื่ องคอมพิวเตอร์  All In One ส าหรับงานประมวลผล             
จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 23,000.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) เป็นเงิน 
46,000.- บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  

- เครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์            
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 7,500.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อย             
บาทถ้วน) เป็นเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

- เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800VA  จ านวน 2 ตัวๆ ละ 2,500.- บาท 
(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 5,000.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 3 รายการ จ านวนเงินรวม 66,000.- บาท 
(หกหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.4  

มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

  
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 20 ท่าน ครับ 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา            
ของส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมั ติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.  2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา             
ของส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของส านักงานเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง  
1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ เรื่องที่ 5.5 ญัตติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  เชิญท่านนายกฯ แถลง
ต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา    เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติให้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหาร
จังหวัดพะเยา ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๓ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการ
ดังกล่าว ไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รายการที่ ๑ หน้า ๒00 เงินเดือน
ข้าราชการประจ าปี จ านวนเงิน ๖๕,๒๐๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันสองร้อยบาท
ถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ จ านวนเงินรวม ๖๕,๒๐๐.- บาท    
(หกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย      
(เอกสารหมายเลข ๑)  

 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ
สภาท้องถิ่น” 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็น

ของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565               
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)          
โดยโอนลด รวม 1 รายการ จ านวนเงิน 65,200.- บาท (หกหมื่น        
ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โอนไปตั ้งจ ่าย เป็นรายการใหม่ กองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์  จ านวน                
2 รายการ ดังนี้ 

- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 2 เครื่อง
เครื่องละ 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  เป็นเงิน 60,000.- บาท      
(หกหมื่นบาทถ้วน)  

- เครื่องพิมพ์เลเซอร์  จ านวน  2 เครื่องๆ ละ 2,600.- บาท                
(สองพันหกร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 5,200.- บาท (ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  

- เครื่องส ารองไฟฟ้า จ านวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท (สองพัน          
ห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 7,500.- บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ จ านวนเงินรวม 65,200.- บาท           
(หกหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.5 

มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอ
มติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 
  

เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 20 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกฯ ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามท่ีฝ่ายบริหาร เสนอโปรดยกมือขึ้นครับ   

/เลขานุการฯ... 
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เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
  
ประธานสภาฯ  สรุปมติที ่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออก
เสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ เรื่องที่  5.6 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
  
ประธานสภาฯ     เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์ นั้น  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา        
แต่ เนื่องจากไม่ ได้ตั้ งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าว  ไว้ ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายจากแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า)รายการที่ ๑ หน้า ๒00 เงินเดือน
ข้าราชการประจ าปี จ านวนเงิน ๑๙๐,0๐๐.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษาหมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๑ รายการ ตามบัญชีรายละเอียด          
ทีแ่นบท้าย(เอกสารหมายเลข ๑)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติ  
ของสภาท้องถิ่น” 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็น      

ของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565           
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หมวดค่าครุภัณฑ์  

 
/ประเภท... 
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ประเภทครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 1 โครงการ จ านวนเงิน 190,000.- บาท 
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้ 
 - โครงการจัดซื้อม้านั่งส ารอง สนามกีฬาจังหวัดพะเยา และสนาม
กีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (อ าเภอดอกค าใต้ )  จ านวน 
190,000.- บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบที่ 5.6 

มีสมาชิกฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี      
ผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 20 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที ่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ของกองการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง 
1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่  5.7 ญัตติขออนุ มัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

  
ประธานสภาฯ    เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง นั้น 

 
/กองช่าง... 
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กองช่างมีความจ าเป็นต้องด าเนินการจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟ
แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ และได้ตรวจสอบโครงการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว
พบว่ามีโครงการตั้งไว้ทับซ้อนในเขตพื้นที่ของส่วนราชการอื่น และมี
ความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงปริมาณงานของโครงการ ประกอบกับ
งบประมาณรายจ่ายประเภทค่าวัสดุอ่ืน มีไม่เพียงพอส าหรับการเบิกจ่าย  
จึงขอยกเลิกโครงการ และโอนเงินงบประมาณรายจ่ายฯ ของโครงการที่
ยกเลิกโอนไปเพิ่มให้กับรายการที่ไม่เพียงพอ จ านวน ๑ รายการ และโอนไป
ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๒ โครงการ และหมวดค่าที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง จ านวน ๒ โครงการ จ านวนเงินรวม ๒,000,000.- บาท    
(สองล้านบาทถ้วน) และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายๆ 
จ านวน ๑ โครงการ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑ 
และเอกสารหมายเลข ๒)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ "การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น" และข้อ ๒๙ "การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น" 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ   ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็น        

ของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565        
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โอนไปตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ จ านวน 4 โครงการ จ านวนเงิน 
2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน)  ดังนี้ 

1. ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการ
จัดซื้อไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้งในจุดเสี่ ยงภัย 
ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา จ านวน 499,200.- บาท          
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)   

2. ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามโครงการ
จัดซื้อไฟฟ้าแสงสว่างระบบโซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนนถ่ายโอนทางหลวง
ท้องถิ่น รหัสสายทาง พย.ถ.10038 บ้านปุ ต าบลเจดีย์ค า – บ้านโจ้โก้ 
ต าบลร่มเย็น อ าเภอเชียงค า  จังหวัดพะเยา จ านวน 499,200.- บาท (สี่แสน
เก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  สายนาดง – ห้วยป่าบง หมู่ 8 
ต าบลแม่ลาว อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา จ านวน 500,000.- บาท          
(ห้าแสนบาทถ้วน)  

 
/4.โครงการ... 
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4. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ 9 
ต าบลแม่ปืม เชื่อม ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 
500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2565  แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่ 45 หน้า 297 จากเพ่ือจ่าย
เป็นค่าปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายวัดห่างไต้ 
บ้านปัว หมู่ที่  16 ต าบลงิม เชื่อม ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา             
ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,130 เมตร หนาเฉลี่ย           
0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 452.00 ลูกบาศก์เมตร 
(คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการแบบ
แปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นเพ่ือจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน
หินคลุกเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายวัดห่างไต้ บ้านปัว หมู่ที่ 16 ต าบลงิม 
เชื่อม ต าบลออย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 
3.00 เมตร  ยาว 1,765 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 452.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวหลวม) พร้อมปรับเกลี่ยให้
เรียบร้อย รายละเอียดตามประมาณการแบบแปลน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่ 5.7 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี          
ผมขอมติที่ประชุม เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 20 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของกองช่าง ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ   สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข

เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองช่าง 
ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  เรื่องที่  5.8 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและแก้ไข
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕          
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย งานวางแผน
สถิติและวิชาการ หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง 
รายการที่ ๓ หน้า ๑๖๔ เงินประจ าต าแหน่ง จ านวน ๑๓๙,๒0๐.- บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) นั้น  

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จะด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณ เพ่ือการ
ดังกล่าวไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ดังนั้น จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจาก งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินประจ าต าแหน่ง รายการที่ ๓ 
หน้า ๑๖๔ เงินประจ าต าแหน่ง จ านวนเงิน ๕๐,๘๐๐.- บาท (ห้าหมื่นแปดร้อย
บาทถ้วน) โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน                  
๔ รายการ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)  

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ "การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุนโดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น" 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลงถึงความจ าเป็น       

ของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือน ประจ าต าแหน่ง โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธางานก่อสร้าง หมวดค่า
ครุภัณฑ์ จ านวน 4 รายการ จ านวนเงิน 50,800.- บาท (ห้าหมื่นแปดร้อย
บาทถ้วน) ดังนี้ 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 
1 เครื่อง จ านวนเงิน 23,000.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

2. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด าชนิด Network แบบที่ 1 
จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 8,900.- บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  

3. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์          
(Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครื่องๆ ละ 5,700.- บาท (ห้าพันเจ็ดร้อย
บาทถ้วน) รวมโอนไปตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ จ านวน 4 รายการ จ านวน
เงินรวม 50,800.- บาท (ห้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบที่ 5.8 

 
 
 /จะมีสมาชิกสภาฯ... 
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จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มี
ผมขอมติที่ประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 20 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใด  ไม่เห็นควรอนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ ายประจ าปี  งบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองยุทธศาสตร์                  
และงบประมาณ ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ของกองช่าง ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง ไม่เห็นชอบ          
-ไม่มี  - งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 

 
ประธานสภาฯ  เรื่องที่  5.9 ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
 
ประธานสภาฯ    เชิญท่านนายกฯ แถลงต่อสภาฯ ครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา   เรียน ประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตั้งงบประมาณรายจ่าย แผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าครุภัณฑ์ นั้น 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะด าเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส านักงาน แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการดังกล่าวไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น          
จึงขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) รายการที่  ๖ หน้า ๑๒๙ เงินเดือน
ข้าราชการประจ าปี จ านวนเงิน ๑๘,00๐.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 
หมวดค่าครุภัณฑ์ จ านวน ๒ รายการ ตามบัญชีรายละเอียดที่แนบท้าย 
(เอกสารหมายเลข ๑)  

/ระเบียบ... 
 



 
-25- 

 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ "การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น" 

จึงเรียนมาเพ่ือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้โปรดพิจารณา
อนุมัติต่อไป 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ญัตตินี้ ทางฝ่ายบริหารได้แถลง ถึงความจ าเป็น       

ของการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565       
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจ า) ประเภทเงินเดือนประจ าต าแหน่ง โอนไปตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่า
ครุภัณฑ์ จ านวน 2 รายการ จ านวนเงิน 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพัน
บาทถ้วน) ดังนี้ 

1. โต๊ะท างานเหล็ก ส าหรับเจ้าหน้าที่  จ านวน 2 ตัว จ านวนเงิน 
11,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  

2. เก้าอ้ีท างานบุนวม ส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 2 ตัว จ านวนเงิน 
7,000.- บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)  
  รวมโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน 2 รายการ จ านวนเงิน
รวม 18,000.- บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบที่ 5.9 

มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดอภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่ มี           
ผมขอมติที่ประชุม  เลขานุการสภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 20 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นควรอนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2565 ของส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด ไม่เห็นควรอนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือขึ้นครับ   

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
    

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ของส านักปลัด ด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง            
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-  งดออกเสียง  1 เสียง นะครับ 

   
ประธานสภาฯ    เชิญท่านนายกฯ ครับ 
  
นายก อบจ.พะเยา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะขอให้สภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ได้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน เนื่องจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตรา        
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามรายละเอียดที่ ได้มอบให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งจะต้องเสนอให้สภาฯ
พิจารณา ให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะเสนอเรื่องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
ต่อไปครับ 

 
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ผมได้ตรวจดูรายละเอียดของเรื่องที่

ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเสนอให้พิจารณาแล้วนะครับ 
ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา น าเสนอข้อระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้องครับ 

 
เลขานุการสภาฯ  เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 38 ญัตติทั้งหลายต้องท าเป็น
หนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าห้าวัน
และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อยสองคน  

ข้อ 38 วรรคสี่ ญัตติที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีการรับรอง        
ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 38 วรรคห้า ญัตติดังต่อไปนี้อาจเสนอด้วยวาจาในที่ประชุม
สภาท้องถิ่นได้โดยให้น าความในข้อ 39 มาบังคับใช้โดยอนุโลม (3) ขอปรึกษา
หรือขอให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน 

ข้อ 38 วรรคท้าย การบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตามวรรคห้า          
ให้ประธานที่ประชุมบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น 

ข้อ 39 การเสนอญัตติด้วยวาจานั้น ให้น าความในข้อ 63 วรรคหนึ่ง             
มาใช้บังคับ โดยอนุโลม การรับรองญัตติเช่นว่านี้ ให้กระท าโดยวิธียกมือขึ้น
พ้นศรีษะ 

 
/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านครับ ทางเลขานุการสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้ชี้แจงข้อระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สภาฯ ทราบแล้ว ซึ่งผม
จะขอความเห็นชอบจากสภาฯ ให้พิจารณาบรรจุเป็นญัตติเร่งด่วน โดยผม        
จะขอมติที่ประชุมสภาฯต่อไป เลขานุการสภาฯ ตรวจนับ องค์ประชุมด้วยครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ จ านวน 20 ท่านครับ 
 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบให้บรรจุเรื่องการเปลี่ยนแปลงดวงตรา

สัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเข้าในระเบียบวาระ         
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2         
ครั้งที่ 1 ในการประชุมวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ เห็นชอบ 19 ท่านครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่เห็นชอบให้บรรจุเรื่องการเปลี่ยนแปลง

ดวงตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าในระเบียบ
วาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยวิสามัญ สมัยที ่2 
ครั้งที่ 1 ในการประชุมวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โปรดยกมือครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปที่ประชุมเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง  ไม่เห็นชอบ -ไมมี่-              

งดออกเสียง 1 เสียงให้เป็นเรื่องด่วนและบรรจุเข้าในระเบียบวาระที่ 5.10 
  
ระเบียบวาระที่ 5.10  เรื่อง ญัตติขอความเห็นชอบแก้ไขดวงตราประจ าขององค์การบริหารส่วน     

จังหวัดพะเยา เชิญท่านนายกฯ เสนอรายละเอียดครับ 
 
นายก อบจ.พะเยา  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาทุกท่าน 
เนื่องจากดวงตราขององค์การบริหารจังหวัดพะเยาของเดิมที่วาดขึ้น

จากตรายางประทับ ลายเส้นไม่คมชัดรายละเอียดไม่สมบูรณ์ เนื่องด้วย    
ข้อจ ากัดจากเทคโนโลยีในอดีต ดังนั้นเพื่อให้ตรายางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา ได้มีรายละเอียดที่สมบรูณ์และเป็นไฟล์ดิจิทัล (นามสกุล Ai) 
โดยปรับรายละเอียดของลายเส้นกราฟิก (Graphic) ที่คงความหมาย
และองค์ประกอบศิลป์ (Composition) ของตราเดิมทุกประการพร้อมทั้ง
ก าหนดค่ารหัสสี (Code Color) ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบัน 

จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแก้ไขดวงตราประจ าขององค์บริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ดังกล่าว 

 
ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ ได้น าเสนอรายละเอียดให้ทุกท่านทราบแล้ว จะมี

สมาชิกสภาฯ ท่านใด อภิปรายหรือไม่ครับ เชิญท่านบูรณาการ ตาค า ครับ 
 

/นายบูรณาการ... 
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นายบูรณาการ ตาค า  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ท่านนายก 
สมาชิกสภา อบจ.  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผมขอสอบถามเกี่ยวกับค่ารหัสสีหลัก 

เพ่ือการออกแบบ (Code Color) RGB รายการสุดท้าย สีเขียว (รวงข้าว) 
น่าจะเป็นสีเขียวใบข้าวหรือไม่ครับ 

 
นายก อบจ.พะเยา  ตรง (รวงข้าว) ใช่ไหมครับท่าน เป็นรหัสสีครับ สีเขียวเป็นใบ          

ที่ประกอบ (รวงข้าว) เป็นรหัสสีครับ 
  

ประธานสภาฯ  ท่านนายกฯ ได้ชี้แจงแล้วนะครับ จะมีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
อภิปรายหรือไม่ครับ ไม่มีนะครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม เลขานุการ
สภาฯ ตรวจนับองค์ประชุมด้วยครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    มีสมาชิกสภาฯ อยู่ในที่ประชุม 20 ท่าน ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด เห็นชอบแก้ไข          

ดวงตราประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ 
โปรดยกมือขึ้นครับ 

 
เลขานุการสภาฯ    เห็นชอบ 19 เสียง ครับ 
 
ประธานสภาฯ  สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท่านใด  ไม่เห็นชอบแก้ไข          

ดวงตราประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ           
โปรดยกมือขึ้นครับ  

 
เลขานุการสภาฯ    ไม่มีครับ 
 
ประธานสภาฯ  สรุปมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียง 19 เสียง  ไม่เห็นชอบ  -ไม่มี-                       

งดออกเสียง 1 เสียง นะครับ 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ  
  
ประธานสภาฯ  สมาชิกท่านใดมีเรื ่องอื่นๆที่จะหารือหรือไม่ครับ เชิญท่าน

เดชศรี ธิวงศ์ ครับ 
 
นายเดชศรี ธิวงศ์  เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กระผม

นายเดชศรี ธิวงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอ
เมืองพะเยา จะขอหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา กรณีแทนต าแหน่งของท่านบุญศักย์ วรินทร์รักษ์ 
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เขตอ าเภอปง ที่ถึงแก่กรรม        
ว่าจะมีการเลือกกรรมการประจ าสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างหรือไม่ครับ หรือว่า
ต้องรอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ แทนต าแหน่งที่ว่างก่อน 

 
 

/ในประเด็น... 
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ประธานสภาฯ  ในประเด็นนี้ผมว่าควรรอให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ แทนต าแหน่ง

ที่ว่าง และมีการรับรองผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ก่อนนะครับ เมื่อมีสมาชิกสภาฯ ครบจะได้พิจารณาเลือกกรรมการฯให้ครบ
ทุกชุดไปทีเดียว จะดูเหมาะสมกว่านะครับ ท่านเดชศรี  ธิวงศ์ ตกลง
ตามนี้นะครับ 

 
  ท่านอ่ืนมี เรื่ องจะหารืออีกหรือไม่ครับ  ไม่มีนะครับ  ผมก็ได้

ด าเนินการประชุมมาจนครบทุกระเบียบวาระแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านครับ  
ขอปิดการประชุม 

 
 
ปิดประชุม เวลา 16.05 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 


